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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
                                สมัยสามัญที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        วันจันทร์  ที่ ๒๙  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

            ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
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๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
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นายบุญนะ       ตามล 
นายบุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
นายทัตธน        หาดพรม 
นางสุภาภรณ์     รุ่งเรือง 
นายณรงค์         วังอินทร์ 
นางธัญญารัตน์    ปัญญา 
นางสันต์ฤทัย       แก้วใส 
นายชเณรินทร์      บัวผัน 
นางประกอบ       ไชยชนะ 
นายวิฑูร            วรัญสิรภพ 
นายอนันท์          สุริยศ 
นางละเอียด        เตชะเสนา 
นายอภิวัฒน์        สอดสี 
นางระเบียบ        กะรัตน์ 
นายรุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
นางบุญทุม          สุขใจ 
นายอ านวย         สงคราม 
นายประสิทธิ์       สุริยา 
นางจ าเนียร         ม้าแก้ว 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภา อบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภา ฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ       ตามล 
บุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
ศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
ทัตธน        หาดพรม 
สุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
ณรงค์         วังอินทร์ 
ธัญญารัตน์    ปัญญา 
สันต์ฤทัย         แก้วใส 
ชเณรินทร์      บัวผัน 
ประกอบ      ไชยชนะ 
วิฑูร            วรัญสิรภพ 
อนันต์          สรุิยศ 
ละเอียด       เตชะเสนา 
อภวัฒน์       สอดสี 
ระเบยีบ       กะรัตน์ 
รุ่ง             อินต๊ะวงค์ 
บุญทุม        สุขใจ 
อ านวย        สงคราม 
ประสิทธิ์       สุริยา 
จ าเนียร        ม้าแก้ว 

 

        
ผู้ไม่มาประชุม  -  ๑. นายพิทยา  วิชัยยา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

 

นายส ารวย        ผัดผล 
นายธีรศักดิ์       โคกมา 
นายม้าย           สงคราม 
นางบัวตอง        ธรรมมะ 
นายประสิทธิ์     จันทร์ดี  

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต.เมืองจัง 
เลขานุการนายกอบต.เมืองจัง 
นักวิชาการเกษตร 
 

ส ารวย        ผัดผล 
ธีรศักดิ์       โคกมา 
ม้าย           สงคราม 
บัวตอง       ธรรมมะ 
ประสิทธิ์     จันทร์ดี 
 

 

  เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์    เลขานุการสภาฯ 
                      ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายบุญนะ ตามล     ประธานสภาฯ   
                      ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง  และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์     เลขานุการสภาฯ  
                      อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
                 ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
   นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
 ๑.นายพิทยา  วิชัยยา ได้ขออนุญาตลา เนื่องจากหมอนัดที่ โรงพยาบาลน่าน 
 ๒.เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาผมได้เข้ารับการอบรมด้านการประกันภัย (กปภ) ซึ่งถือเป็น
เรื่องใหม่ที่ทุกคนควรได้รับรู้ อาจจะหาโอกาสในการจัดการอบรมโดย เชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มาให้
ความรู้ เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนต่างๆได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม อาจจะเสียเปรียบบริษัทประกันภัยได้ หากเกิด
ปัญหาในเรื่องของถูกรถเฉี่ยวชน ต้องนอนโรงพยาบาล ต้องรีบติดต่อประสาน คปภ จังหวัด โดยด่วนจะได้รับ
สิทธิอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  
               ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่๑  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
                      รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที ่๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันจนัทร์ ที่ ๑๐  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ครับ 
ที่ประชุม            มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๘  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่
เห็นชอบ  -  เสียง 
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                ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

  ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๓ 

นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์  เลขานุการสภาฯ 

  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ  ผมขออนุญาตชี้แจง
แทนนักวิเคราะห์ ฯเนื่องจากติดการประชุม ส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 
๓ มีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงในครั้งที่ ๓ มีรายละเอียด ดังนี้  

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   แนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษาและเพ่ิมอัตราการ
เรียนต่อ ในโครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย (เนื่องจากท่ีผ่านมาได้เกิดวาตภัย) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล การจัดการหา
วัสดุที่จ าเป็นส าหนับการปฏิบัติงานท้องถิ่น ในโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน โดย
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใช้ในการจัดท าทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศตามที่ สถ.ก าหนด
และเอกสารข้อมูลงานบริหารงานทั่วไปต่าง ๆของส านักงานปลัด อบต. จ านวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ 
๑๖,๐๐๐  บาท  

๓.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค  แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง ในโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ส าหรับการ
อุปโภคและการเกษตร โดยด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านจัดสรร  หมู ่ ๖ 
จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาควบคุมและวาง
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยการลดปัญหามลพิษทางอากาศและน้ า  จ านวน ๒ โครงการ คือ  

๔.๑ โครงการฝังกลบขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะน้ าขัง และการรั่วไหลของขยะ ในพ้ืนที่

บ้านหมู่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ จ านวน ๙ แห่ง  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๔.๒ โครงการขุดบ่อขยะ  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้มีการบริหารและด าเนินการจัดการขยะแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล จ านวน ๒ บ่อ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าตลาดกลาง (เนื่องจากท่ีผ่านมาได้เกิดวาตภัย)  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้มีสถานที่รองรับการจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร จ านวน ๑ แห่ง  ๕๐,๐๐๐  บาท 

นายบุญนะ   ตามล   ประธานสภาฯ 
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  ครับ รายละเอียดของโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ทีท่าง
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ อบต.
เมืองจัง แล้วในวันนี้เป็นการเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ก่อนที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง จะประกาศใช้  ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแสดงความ
คิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ก็ขอเชิญครับ  

 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ครับ 

ที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

  ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  

๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน  จ านวนเงิน  ๓,๗๐๐ บาท 

๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าตลาดกลาง(ส านักงานปลัดฯ จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเมืองจังเหนือหมู่ ๖ จ านวนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๔) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)ส าหรับใช้ในส านักงาน  จ านวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 

นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์   เลขานุการสภาฯ 

  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ ในบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาฯและการอนุมัติจากนายอ าเภอภูเพียงแล้ว มีความจ าเป็นที่จะต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  มีจ านวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.โอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ส านักงานปลัดฯ)  จ านวนเงิน  ๕๓,๗๐๐  บาท  เพ่ือไปตั้ง
ในโครงการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ  คือ 
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๑.๑ โอนเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๒  โครงการ ๑.๑.๑ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ (กองการศึกษา) จ านวนเงิน  ๓,๗๐๐  บาท๑.๑.๒ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าตลาดกลาง (ส านักปลัดฯ)  จ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๒. โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยชา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเมืองจังเหนือ หมู่ ๖ 
จ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๓. โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
จ านวนเงิน  ๑๑,๘๔๐  บาท  และโอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  จ านวนเงิน  
๔,๑๖๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐  บาท   เพ่ือไปตั้งในโครงการใหม่ จ านวน  ๑  โครงการ คือ 

๓.๑ โอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์( โน๊ตบุ๊ก)  ส าหรับงานส านักงาน  ๑  เครื่อง  จ านวนเงิน  ๑๖,๐๐๐  บาท 

นายบุญนะ   ตามล  ประธานสภาฯ  

  ครับ  ส าหรับโครงการที่จะท าการโอนงบประมาณฯ ในแต่ละโครงการก็เห็นว่ามีความจ าเป็น 
โดยเฉพาะโครงการที่เป็นความรับผิดชอบของหมู่บ้าน เช่น โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า
บ้านเมืองจังเหนือ หมู่ ๖ ก็คงเป็นไปตามความประสงค์ของทางหมู่บ้าน โดยสมาชิกสภาฯในฐานะตัวแทน
ด าเนินการ  ทางท่ีประชุมสภาฯ ก็คงไม่มีข้อสงสัยใด ๆก็คงเป็นไปตามนั้น  ซื่งไม่ทราบว่า  ทางท่านสมาชิกสภา
ฯ ท่านอื่นจะมีข้อคิดเห็นแตกต่างเป็นประการใดหรือไม่    

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯขออภิปรายเพิ่มเติมหรือแสดงข้อคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอให้ที
ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน
ทั้งสิ้น ๔ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าตลาดกลาง(ส านักงานปลัดฯ),โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเมืองจังเหนือหมู่ ๖ และโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)ส าหรับใช้ใน
ส านักงาน   ครับ 
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ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๘ เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง 

  ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒ โครงการ  ดังนี้ 

๓.๓.๑ โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและท่ีแปรงฟัน ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่สามัคคี 
หมู่ ๙ ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๓.๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ ๘  จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 

นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์   เลขานุการสภาฯ  

   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ  ผมขออนุญาตน าเรียน
ไปพร้อมกันทั้งสองโครงการที่จะท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง นะครับ คือ  

โครงการที่ ๑  เป็นโครงการเพ่ือก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่แปรงฟัน ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
สามัคคี หมู่ ๙   เนื่องจากการก าหนดตามรูปแบบรายการและข้อก าหนดของอบต เมืองจังเดิมได้มีการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดไว้  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ซึ่งใน
รายละเอียดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ คือโครงการเพ่ือก่อสร้างอ่างล้างหน้า และท่ีแปรงฟันส าหรับเด็ก  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี หมู่ ๙  ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๔ เมตร  สูง  ๐,๕๐ เมตร 
(แผนพัฒนาสามปี หน้า ๔๕ ล าดับที่ ๑๓) 

โครงการที่ ๒ รายละเอียดเดิม  เป็นโครงการเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ เมตร )ปริมาณงานแบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ ชว่งที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  ชว่งที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแผนพัฒนาสามปี 
หน้า ๔๙ ล าดับที่ ๕  

เปลี่ยนรายละเอียดเป็น โครงการเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร) 
ประมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๔๙ ล าดับ
ที่ ๕ 

นายบุญนะ   ตามล   ประธานสภาฯ 

  ครับ  ส าหรับโครงการแรก ก็ได้คุยกันในรายละเอียดกับทางกองช่างแล้ว  ซึ่งได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียด และเห็นว่ามีความจ าเป็น  เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการของเด็ก และ
ในส่วนของคณะกรรมการศูนย์ฯ ก็ไม่มีความขัดข้องในเรื่องนี้  ส าหรับโครงการเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
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เหล็ก หมู่ ๘ ก็คงเป็นไปตามความต้องการของหมู่บ้านที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ก็คงไม่มีปัญหาอะไร ไม่ทราบ
ว่ามีสมาชิกท่านใดจะแสดงความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ     

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความเห็นเพิ่มเติม   ผมก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒ โครงการ 
คือโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่แปรงฟัน ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่สามัคคี หมู่ ๙ และ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘  ครับ (รายละเอียดปราฏกตามเอกสารที่แนบ) 

ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 

  ๔. เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๔.๑ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะของต าบลเมืองจัง 

นายชเณรินทร์   บัวผัน   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ 

 ครับ ผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ น าเรียนไปยังคณะผู้บริหารฯ เพ่ือน าเสนอในเรื่องของ
ไฟฟ้าสาธารณะของต าบลเมืองจัง  ซึ่งขณะนี้นับว่าการแก้ไขไฟฟ้าดับ  สามารถท าได้ดีขึ้นก็ขอขอบคุณไปยังทุก
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อยากจะเสนอว่า ในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราเคยคุยกันว่า จะปรับไปใช้โคมไฟฟ้าที่
มีความประหยัด และเราอาจจะค่อยเปลี่ยนไปเท่าท่ีเรามีงบประมาณท่ีจะสามารถท าได้  ก็น่าจะดีกว่าใช้หลอด
ฟลูออเรสเซนท์ ที่ใช้ในปัจจุบันนี้  ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

....................................................................... 

   ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
               
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม     
             
          (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                               (นายบุญนะ   ตามล) 
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